



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการบัณฑิตวิทยาลัย อาคารสารสนเทศฯ โทร 1184-7 ต่อ 219

ที่ ศธ 0513.11501/ 1914 วันที่ 16 กรกฎาคม 2557

เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาวารสารที่มีคุณภาพสำหรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

เรียน คณบดี/หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขา

ตามหนังสือที่ ทปอ. 57/ว 0217 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวารสารที่มีคุณภาพสำหรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ตามรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว เห็นควรแจ้งคณะ/ภาควิชาทราบและถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ของ ทปอ. ดังแนบ ทั้งนี้ให้เริ่มใช้กับนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา อีระกุล)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย





สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Office of Secretariat, Council of University Presidents of Thailand. Office of The Higher Education Commission Bld., Sri-Ayutthaya Road, Ratchathewi, Bangkok 10400, Thailand Tel. (662) 354-3728-29 Fax. (662) 354-3730

E-mail : cups@chula.ac.th Website : www.cupt-thailand.net

บัณฑิตวิทยาลัย

รับที่ 2703
วันที่ 30 ส.ย. 2557
เวลา 15:10

กองกลาง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รับที่ 09184
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๗
เวลา 14.00น.

ที่ ทปอ.๕๗/ว ๐๒๑๗

๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

เรื่อง การจัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวารสารที่มีคุณภาพสำหรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

เรียน อธิการบดี

ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ในการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง การจัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวารสารที่มีคุณภาพสำหรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ตามที่ คณะทำงานด้านการวิจัยของ ทปอ. เสนอ ดังนี้

๑. เสนอแนะให้อาจารย์ และนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาศิพิมพ์ผลงานในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นหลัก หากจะตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่นอกเหนือจากประกาศดังกล่าว หากมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบตามเกณฑ์ ๘ ข้อ ของประกาศดังกล่าว มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้ตามประกาศฯ ในกรณีที่มีมหาวิทยาลัยมีข้อมูลไม่เพียงพอในการตรวจสอบตามเกณฑ์ฯ มหาวิทยาลัยสามารถนำส่งรายชื่อวารสารมายังคณะทำงานด้านการวิจัยของ ทปอ. เพื่อพิจารณา โดยคณะทำงานจะส่งไปยังศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เป็นผู้ดำเนินการในการพิจารณาตรวจสอบตามเกณฑ์ เมื่อศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยพิจารณาแล้ว จะส่งผลกลับไปยังมหาวิทยาลัย หากคุณภาพวารสารเป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง ๘ ข้อ ของประกาศ ก.พ.อ. มหาวิทยาลัยสามารถเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณารับรองวารสารหรือข้อมูล แล้วจึงทำเป็นประกาศสภามหาวิทยาลัย และนำส่ง ก.พ.อ. ภายใน ๓๐ วัน พร้อมความเห็นของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมในประกาศ ก.พ.อ. ต่อไป อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารที่ไม่ได้อยู่ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. มีผลบังคับใช้ เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

๒. ทางในกรณีที่นิสิตนักศึกษาหรืออาจารย์ตีพิมพ์วารสารอยู่ในฐานข้อมูลตามที่กำหนด แต่เมื่อจะสำเร็จการศึกษาหรือเมื่อยื่นขอตำแหน่งวิชาการของอาจารย์ วารสารถูกถอดออกจากรฐานข้อมูล มีแนวทางดังนี้

- วารสารใดบรรจุอยู่ในฐานข้อมูลฯ และมีองค์ประกอบของวารสารครบถ้วน เช่น สารบัญช ุบทนำ ฯลฯ หากบทความยังคงปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล นิสิตนักศึกษาสามารถยื่นเป็นเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาหรืออาจารย์สามารถใช้ยื่นขอตำแหน่งวิชาการได้

- กรณีนิสิตนักศึกษาที่ตีพิมพ์บทความในวารสาร เมื่อจะยื่นหลักฐานเพื่อสำเร็จการศึกษา วารสารนั้นถูกถอดออกจากฐานข้อมูลฯ และบทความถูกถอดออกจากฐานข้อมูลฯ ด้วย เสนอให้มหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรทำการพิจารณาบทความที่มีปัญหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (peer review) เป็นกรณีเฉพาะ

- กรณีอาจารย์ที่ตีพิมพ์บทความในวารสาร เมื่อจะยื่นหลักฐานเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ วารสารนั้นถูกถอดออกจากฐานข้อมูลฯ และบทความถูกถอดออกจากฐานข้อมูลฯ ด้วย เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาในแง่กฎหมายประกอบเป็นราย ๆ ไป ไม่สามารถกำหนดแนวทางกลางได้ เนื่องจากมีความหลากหลายของกรณี สำหรับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐขอให้หารือกับคณะทำงานเกี่ยวกับกฎหมายของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก.) แต่ในกรณีกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ขอให้นักกฎหมายของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ พิจารณา เพราะประเด็นดังกล่าวได้เชื่อมโยงในข้อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ

ในการนี้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะทำงานด้านการวิจัยของ ทปอ. เสนอ ทั้ง ๒ ประเด็นดังกล่าวข้างต้น แต่ควรให้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการพิจารณาเชิงคุณภาพมากกว่า และเห็นควรแจ้งเวียนไปยังมหาวิทยาลัย/สถาบันสมาชิก ทปอ. และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

สำนักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ ๐-๒๑๕๕๔-๓๗๒๘ - ๒๕

โทรสาร ๐-๒๑๕๕๔-๓๗๓๐